



# ข่าวกระทรวงการคลัง

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง โทร. 2739783 โทรสาร 2739408

ฉบับที่ 93/2542

วันที่ 11

สิงหาคม 2542

เรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการนโยบาย และคณะกรรมการบริหารศูนย์ให้คำปรึกษาทางการเงิน สำหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2542 ให้ความเห็นชอบมาตรการปรับโครงสร้าง การเงินสำหรับวิสาหกิจขนาดกลางและ ขนาดย่อมที่รัฐจะจัดสรรเงินกู้เพื่อปรับโครงสร้างทางเศรษฐกิจในวงเงินไม่เกิน 100 ล้านบาท เพื่ออุดหนุนค่าใช้จ่ายสำหรับศูนย์ให้คำปรึกษาทางการเงิน สำหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในระยะเวลา 2 ปี และมีการแต่งตั้งคณะกรรมการนโยบายและคณะกรรมการบริหารศูนย์ ให้คำปรึกษาทางการเงินสำหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม นั้น

กระทรวงการคลังใคร่ขอเรียนรายละเอียดในเรื่องดังกล่าวเพิ่มเติม ดังต่อไปนี้

1. เพื่อเป็นการสนับสนุนส่งเสริมกิจการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่ประสบปัญหาในด้านการเงิน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการหาแหล่งเงินทุนขยายกิจการ การลงทุนในโครงการใหม่ การขาดความชำนาญในการบริหารการเงินการบัญชี และการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ ให้สามารถดำเนินการแก้ไขปัญหาได้ลุล่วง ประสบผลสำเร็จ กระทรวงการคลังได้ดำเนินสนับสนุนสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และหอการค้าไทย เพื่อจัดตั้งศูนย์ให้คำปรึกษาทางการเงินสำหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมขึ้น โดยงบประมาณดำเนินการจะมาจากเงินกู้เพื่อปรับโครงสร้างทางเศรษฐกิจปีละ 50 ล้านบาท รวม 2 ปี เป็นจำนวน 100 ล้านบาท

2. ศูนย์ดังกล่าวจะทำหน้าที่ให้คำแนะนำการดำเนินธุรกิจ โดยเฉพาะเรื่องการเงินให้แก่วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม รวมทั้งรวบรวมข้อมูลในเรื่องฐานะการเงินของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม เพื่อประกอบการจัดทำ นโยบายที่เกี่ยวข้องทั้งในระดับพื้นที่และระดับประเทศ และทำหน้าที่ประสานงานกับสถาบันการเงินเพื่อช่วยในการปรับปรุงด้านการเงิน โดยจะใช้มหาวิทยาลัย เป็นศูนย์ภาคและใช้หอการค้าจังหวัดหรือสภาอุตสาหกรรมจังหวัดเป็นศูนย์จังหวัดการดำเนินงานของศูนย์มีการกำหนดระยะเวลาไว้ 2 ปี

3. คณะรัฐมนตรีได้แต่งตั้งคณะกรรมการนโยบาย มีนายวรากรณ์ สามโกเศศ เป็นประธาน พร้อมด้วยผู้แทนจากสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย หอการค้าไทย คณะกรรมการส่งเสริมการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงการคลัง สมาคมธนาคารไทย พร้อมด้วยผู้ทรงคุณวุฒิร่วมเป็นกรรมการ เพื่อทำหน้าที่กำหนดนโยบายและกำกับดูแลการดำเนินการของศูนย์ รวมทั้งจะมีคณะกรรมการบริหารศูนย์ฯ เพื่อทำหน้าที่บริหารการดำเนินงานของศูนย์ให้เป็นไปตาม กรอบนโยบายของคณะกรรมการนโยบายด้วย

4. ศูนย์นี้จะใช้กลไกของสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และหอการค้าเป็นกลไกหลักในการช่วยเหลือ โดยภาครัฐจะเป็นผู้สนับสนุน และนอกจากการช่วยเหลือ กิจการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแล้ว ศูนย์นี้จะให้การช่วยเหลือแก่ประชาชนทั่วไปที่มีปัญหาในการดำเนินธุรกิจด้วย ขณะนี้กำลังอยู่ระหว่าง การดำเนินการจัดตั้งศูนย์ และศูนย์ฯ นี้จะสามารถเริ่มดำเนินการให้การช่วยเหลือตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2542 เป็นต้นไป

*Posted 13 Aug 1999*